

Khánh Hòa: Trao Giải báo chí về xây dựng Đảng lần thứ III năm 2023

22:15 22/11/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Với 236 tác phẩm tham gia, Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa ghi nhận mức tăng 98% so với năm trước, với các tác phẩm có chất lượng.

Ngày 22.11, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức lễ trao Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ III năm 2023. Giải năm 2023 thu hút sự quan tâm của đông đảo đội ngũ phóng viên, nhà báo, những cây bút chuyên, không chuyên, cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh.

Ban Tổ chức giải đã tiếp nhận 319 tác phẩm báo chí của 216 tác giả, nhóm tác giả. Trong đó, có 236 tác phẩm của 133 tác giả, nhóm tác giả đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Thể lệ Giải (gồm 80 tác phẩm báo điện tử; 117 tác phẩm báo in; 25 tác phẩm truyền hình; 10 tác phẩm phát thanh; 4 tác phẩm ảnh báo chí).



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Toàn trao giải A cho tác giả Phạm Thanh Long (Báo Khánh Hòa)_Ảnh: BKH.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức giải đánh giá các tác phẩm tham dự Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa năm 2023 có số lượng và chất lượng vượt trội hơn mùa giải trước, tính báo chí, “chất xây dựng Đảng” được thể hiện rõ nét; phản ánh toàn diện, sinh động, mang đậm hơi thở cuộc sống, có sức thuyết phục cao, bám sát tình hình công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Nội dung nhiều tác phẩm có sự đầu tư công phu, nghiêm túc, hình thức đẹp, phản ánh chân thực, đa chiều thực tiễn sinh động ở các địa phương, cơ quan, đơn vị để tổ chức thành những loạt bài sâu hơn, có quy mô hơn so với năm trước, tạo được ấn tượng sâu sắc, hiệu ứng lan tỏa lớn trong xã hội...; thể hiện tư duy chính trị sắc bén, trí tuệ, sự nhiệt huyết, lương tâm và trách nhiệm của những người làm báo với Đảng, với đất nước.

“Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa năm 2023 đã tạo một luồng sinh khí mới trong tuyên truyền về xây dựng Đảng, thổi lên không khí sáng tạo, niềm cảm hứng, say mê trong đội

ngũ những người làm báo cách mạng góp phần giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu đúng, đầy đủ hơn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, hiểu rõ hơn về sự lãnh đạo, chỉ đạo, những quyết sách quan trọng, kịp thời của Đảng, Nhà nước trong xử lý giải quyết những vấn đề trong cuộc sống, thấy rõ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân”, ông Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh.



Ông Nguyễn Khắc Hà, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải

B_Ảnh: BKH.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức giải đã trao 1 giải A, 3 giải B, 5 giải C, 10 giải Khuyến khích, 9 giải Chuyên đề và 3 giải tập thể

Trong đó, giải A được trao cho loạt bài Theo cờ tổ quốc vươn khơi của tác giả Phạm Thanh Long (Báo Khánh Hòa); 3 giải B được trao cho các tác phẩm: Đồng bào có đạo vững tin theo Đảng (Báo Khánh Hòa) và Phát huy giá trị văn hóa Khánh Hòa - Khát vọng bừng sáng, Nghe dân - Dân

nghe (Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa).

Cũng nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa phát động Giải báo chí về Xây dựng Đảng năm 2024. Trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo, mỗi cây bút chuyên và không chuyên sẽ tiếp tục đầu tư viết về xây dựng Đảng để có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

“Qua những tác phẩm báo chí, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng; góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, con người xứ Trầm Hương”, ông Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh.



Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang trao giải cho các tác giả đoạt giải C



Ông Lê Hữu Thọ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ông Lương Đức Hải, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Ảnh: BKH



Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và bà Nguyễn Thị Trung Thu, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trao giải Chuyên đề cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Ảnh: BKH

Thanh Bình

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/khanh-hoa-trao-giai-bao-chi-ve-xay-dung-dang-lan-thu-iii-nam-2023>